

**ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU  
QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI  
BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG  
NGÃI, NHIỆM KỲ 2021-2026**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 5 năm 2021*

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XIII  
NHIỆM KỲ 2021-2026  
(tại đơn vị bầu cử số 14, huyện Minh Long)**

**Kính thưa quý vị cử tri và bà con nhân dân**

Tôi tên: Đinh Thị Hồng Minh

Sinh ngày: 11/4/1970

Quê quán: Xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Hiện đang công tác tại HĐND tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức vụ UVBTV Tỉnh ủy, PCT HĐND tỉnh

Được sự phân công của tổ chức, được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm và được UBMTTQVN tỉnh đồng ý hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 14 huyện Minh Long. Đây là lần thứ 3 tôi được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tôi ý thức được rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy hơn nữa kết quả hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tôi sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trong đó tập trung vào những nội dung sau:

**1.** Luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, chấp hành tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tấm

gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Để xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân.

2. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu ra mình, dành thời gian tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri theo qui định. Luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với các cấp, các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết đồng thời, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

3. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức về kinh tế - xã hội, để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ nói chung cũng như trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho nhân dân.

4. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh trong việc ban hành các Nghị quyết, các cơ chế, chính sách và các giải pháp hữu hiệu để góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân đảm bảo việc ban hành các cơ chế chính sách vừa đúng qui định của Nhà nước vừa phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

5. Thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu HĐND và HĐND tỉnh để kịp thời phát hiện kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc được dư luận xã hội quan tâm đúng với nhiệm vụ của người đại biểu.

6. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

### **Kính thưa toàn thể cử tri và bà con nhân dân.**

Trên đây là dự kiến chương trình hành động của tôi nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh.

Bản thân tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của bà con cử tri để tôi có điều kiện phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

